

BHXH Việt Nam tham dự Hội nghị Ban Chấp hành Hiệp hội An sinh xã hội Đông Nam Á

15:06 25/11/2024

Tác giả: Đang cập nhật

Ngày 25/11, tại Thủ đô Manila (Philippines) Hội nghị Ban Chấp hành Hiệp hội An sinh xã hội Đông Nam Á (ASSA) lần thứ 41 đã chính thức khai mạc. Đoàn công tác của BHXH Việt Nam do Phó Tổng Giám đốc Lê Hùng Sơn làm Trưởng đoàn tham dự hội nghị.

Hội nghị ASSA lần thứ 41 được tổ chức với chủ đề: “Định hướng tương lai, an sinh xã hội: Hội nhập, đổi mới và hòa nhập” với các phiên trình bày chuyên đề, chia sẻ kinh nghiệm của các tổ chức thành viên ASSA, Hiệp hội An sinh xã hội quốc tế (ISSA) Ngân hàng phát triển châu Á (ADB). Hội nghị diễn ra từ ngày 25-27/11/2024.



Đoàn công tác của BHXH Việt Nam do Phó Tổng Giám đốc Lê Hùng Sơn làm trưởng đoàn tham dự Hội nghị Ban Chấp hành Hiệp hội An sinh xã hội Đông Nam Á (ASSA) lần thứ 41.

Đối mặt với tình trạng già hóa dân số đang diễn ra ngày càng mạnh mẽ, người lao động di chuyển giữa các nước trong khu vực ASEAN ngày càng nhiều, biến đổi khí hậu diễn ra ngày càng phức tạp, đại biểu các tổ chức thành viên ASEAN tham dự hội nghị đã thống nhất thúc đẩy thực hiện chính sách an sinh xã hội theo hướng đổi mới, gắn kết chặt chẽ với nhau để đảm bảo an sinh xã hội cho người lao động di cư, đặc biệt chính sách an sinh xã hội phải được thực hiện rộng rãi, bao trùm đến từng người dân ở mọi lứa tuổi, nghề nghiệp, không phân biệt giới tính để đảm bảo không ai bị bỏ lại phía sau.

Tại hội nghị, đoàn công tác của BHXH Việt Nam cũng chia sẻ với các đại biểu ASSA về mô hình tổ chức và ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác thanh tra kiểm tra của ngành. Những thành tựu đạt được trong công tác thanh tra kiểm tra thời gian qua và nỗ lực không ngừng nâng cao hiệu quả công tác thanh tra kiểm tra, đảm bảo quyền lợi cho người lao động của BHXH Việt Nam được các đại biểu tham dự hội nghị đánh giá cao và nhận được giải thưởng Đổi mới của Chủ tịch ASSA nhiệm kỳ 2023-2024.

Cũng trong khuôn khổ hội nghị, Phó Tổng Giám đốc Lê Hùng Sơn đã dự phiên làm việc của các Trưởng đoàn ASSA thảo luận các giải pháp phát triển Hiệp hội trong giai đoạn phát triển mới. Lãnh đạo các tổ chức thành viên ASSA thống nhất sẽ thực hiện an sinh xã hội bền vững hướng tới bảo vệ môi trường, các thành viên ASSA tăng cường hợp tác để đảm bảo an sinh xã hội cho người lao động di cư, nâng cao chất lượng phục vụ cho người dân trong lĩnh vực an sinh xã hội.



BHXH Việt Nam nhận Giải thưởng Đổi mới của Chủ tịch ASSA nhiệm kỳ 2023-2024 trong công tác thanh tra kiểm tra, đảm bảo quyền lợi cho người lao động.

Thực hiện chương trình nghị sự đã đề ra, Hội nghị Ban Chấp hành ASSA lần thứ 41 đã thảo luận tiêu chí trở thành thành viên chính thức, quan sát viên của ASSA, đề xuất thành lập Ban Thư ký thường trực của ASSA để duy trì hoạt động thường xuyên, liên tục của Hiệp hội và thống nhất nội dung, cách thức ký kết Cam kết bền vững của ASSA.

Tại hội nghị, ông Ahmad Zulquarnain Onn, Tổng Giám đốc điều hành Quỹ Phòng xa cho người lao động Malaysia, Chủ tịch ASSA nhiệm kỳ 2023-2024 đã chuyển giao vai trò Chủ tịch ASSA nhiệm kỳ 2024-2025 cho ông Jose Arnulfo A. Veloso, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc điều hành Cơ quan BHXH cho công chức Chính phủ Philippines.

Lãnh đạo các tổ chức thành viên ASSA cũng thống nhất kế hoạch tổ chức Hội nghị Ban Chấp ASSA lần thứ 42 tại Brunei vào tháng 11/2025 với chủ đề: “Cùng hành động - Thực hiện cải cách hướng đến tương lai vững chắc cho tất cả mọi người”.

Cùng trong chuỗi các hoạt động tại Philippines, đoàn công tác của BHXH Việt Nam cũng đã làm việc với Cơ quan Dịch vụ bảo hiểm Chính phủ Philippines và Cơ quan An sinh xã hội Philippines để tìm hiểu kinh nghiệm thực hiện hiệp định song phương về BHXH như: thủ tục thực hiện tránh đóng trùng BHXH, cộng dồn thời gian đóng BHXH, quản lý người hưởng BHXH, chia sẻ thông tin giữa các cơ quan thực hiện hiệp định song phương về BHXH. Lãnh đạo BHXH Việt Nam và các cơ quan đối tác thống nhất sẽ tiếp tục thảo luận khả năng ký kết Bản ghi nhớ hợp tác ba bên nhằm trao đổi kinh nghiệm thực hiện Hiệp định song phương về BHXH để tạo khuôn khổ pháp lý, tăng cường hợp

tác không chỉ giữa các cơ quan của hai nước, mà còn hướng tới lan tỏa sự kết nối với các quốc gia khác trong khu vực, theo đúng chủ trương của Hiệp hội ASSA thúc đẩy hợp tác nội khối nhằm đảm bảo an sinh xã hội cho người lao động di cư.

Vũ Vũ

Link bài viết: <https://nguoilambao.vn/bhxxh-viet-nam-tham-du-hoi-nghi-ban-chap-hanh-hiep-hoi-an-sinh-xa-hoi-dong-nam-a>